



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศไทย 29 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,871 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย เสียชีวิตสะสม 188 ราย ป่วยสะสม 63,570 ราย รักษาหายแล้ว 35,394 ราย รักษาอยู่ 27,988 ราย อาการหนัก 786 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 1,344,668 สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 151,081,350 ราย เสียชีวิต 3,177,692 ราย รักษาหาย 128,413,192 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ สหราชอาณาจักรพบฉีดวัคซีนโควิด 19 โดสเดียว ลดแพร่เชื้อได้ถึงครึ่งหนึ่ง มาเลเซีย แยกศูนย์ฉีด AstraZeneca ไม่รวมในวัคซีนโครงการหลัก แก้ปัญหาความกังวลผลข้างเคียงลิ่มเลือดอุดตัน... อินเดีย ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3.7 แสนราย ยอดรวม 18 ล้านราย พร้อมล็อกดาวน์เมืองเดลีรอบที่ 2 ไปถึง 3 พ.ค.นี้... ฟิลิปปินส์ ติดเชื้อสะสมเกิน 1 ล้านราย ขยายเวลาล็อกดาวน์กรุงมะนิลาจนถึงกลางเดือน พ.ค.... อังกฤษ เผยผลวิจัยฉีดวัคซีนโควิด 19 หนึ่งเข็ม ลดการแพร่เชื้อในครอบครัวเกือบ 50%... บราซิล เริ่มผลิต "บูตันแวน" วัคซีนโควิดตัวแรกของประเทศล็อตแรก 18 ล้านโดส เสร็จสิ้นกลางเดือน ก.ค.... สหรัฐฯ เตรียมส่งอุปกรณ์มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ ช่วยอินเดีย... เกาหลีใต้ เตรียมยกเว้นคนฉีดวัคซีนโควิด-19 'ครบโดส' ไม่ต้องกักตัว ...บราซิล โครงการฉีดวัคซีนในหลายเมืองต้องหยุดชะงัก เพราะมีวัคซีนไม่พอ

ประเด็นผลกระทบ

1. โฆษณาวิจารณ์พฤติกรรมผู้ป่วยในรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, sanook)

-เพจหมอแล็บแพนด้า เผยแพร่คลิปผู้ป่วยหญิง 2 คน กักตัวที่อาคารรับผู้ป่วย ทั้งคู่เปิดเพลงดังลั่น และ เดินกันอย่างสนุกสนาน โดยไม่เกรงใจผู้ป่วยรายอื่น

-ล่าสุด 1 ใน 2 สาวที่อยู่ในคลิปออกมาเปิดใจขอโทษสังคม ให้เหตุผล รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อยากออกกำลังกาย เพื่อไม่ให้เครียด เลยทำคลิปแล้วส่งต่อในกลุ่มไลน์ผู้ป่วย เพื่อชักชวนให้มาออกกำลังกาย จะได้ไม่เครียด และไม่มีเจตนาเล่นสนุก

-ด้านสสจ.เชียงใหม่ ระบุว่า ยังไม่มีรายงานข้อมูลดังกล่าว ได้ประสานไปยังรพ.สนามเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข ขณะที่รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ประสานไปยังผอ.รพ.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยเฉพาะการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เนื่องจากตามโพสต์มีเพียงข้อความบอกเล่า แต่ไม่มีภาพเป็นหลักฐานยืนยัน หากพบว่าเป็นความจริง ถือว่าไม่เหมาะสม ผู้ป่วยควรให้ความร่วมมือเพราะรพ.สนามมีกฎระเบียบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kapook)

-ผู้ป่วยโควิดหญิงสาวรายหนึ่ง โพสต์แฉพฤติกรรมผู้ป่วยสาว ในรพ.สนามเชียงใหม่ พาแฟนที่ป่วยโควิดเหมือนกัน ซึ่งอยู่โซนผู้ชายมานอนสวีทในโซนผู้หญิง ไม่สนแม้จนท.ประกาศห้าม กระทั่งทางรพ.สนามมาแจ้งกับผู้โพสต์ว่า ให้เปลี่ยนที่นอนเอง เธอจึงไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเธอ ทำไมเธอต้องเป็นคนแก้ปัญหา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพนั่งร่วมฉลองในบ้าน พร้อมบุคคลจำนวนมาก และมีการใส่หน้ากากของเล่น มีการตีมีมเครื่องตีแอลกอฮอล์ ระบุ ไม่ออกจากบ้านก็ได้ มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

2. ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่าง ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) เว็บไซต์(ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, คมชัดลึก, บ้านเมือง, thestandard, matichonweekly, mcot, thebangkokinsight , thaipbs)

-ผู้ว่าฯ กทม.เผย ผลตรวจเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-19 เขตคลองเตย บริเวณชุมชน 70 ไร่ ตรวจ 436 ราย พบติดเชื้อ 21 ราย และบริเวณวัดสะพานตรวจ 489 ราย ผลติดเชื้อ 29 ราย กทม.จะดำเนินการสอบสวนโรคพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป กทม. ใช้พื้นที่โรงแรมบ้านไทย บูทิก ถ.รามคำแหง เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจแห่งที่ 3 ต่อจากแห่งแรก ที่ Elegant airport hospital และ แห่งที่สอง รพ.กลาง

-ผู้ว่าฯ นครราชสีมา สั่งล็อกดาวน์ หมู่ 1 บ้านศาลเจ้าพ่อ ขอยประปา อ.วังน้ำเขียว หลังพบผู้ติดเชื้อ 10 ราย สั่งสรรคภายในครอบครัว จ.สมุทรปราการ พบติดเชื้อเพิ่ม 151 ราย พบคนขับรถแท็กซี่ สาย 145 และ 142 ติดเชื้อโควิด จ.นนทบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 112 ราย ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและผู้สัมผัสใกล้ชิด จ.ปทุมธานี ติดเชื้อเพิ่ม 81 ราย จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 32 ราย โดย 12 ราย เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำและเป็นผู้คุมของเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จ.กาญจนบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย อายุน้อยสุด 2 ขวบ

-จ.สุพรรณบุรี หวั่นเกิดคลัสเตอร์ สั่งกักตัวพนักงานห้างฯ โรบินสันไลฟ์สไตล์ 260 คน ส่วนใหญ่อยู่ในโซนร้านอาหาร เหตุพบผู้ป่วยเป็นพนักงานในห้างฯ แล้ว 18 คน

-รองผู้ว่าฯ เลย พร้อมรองนพ.สสจ.เลย แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 3 ราย ผลพ่วงรับเชื้อมาจากคนชายลอตเตอร์กลับมาเข้าเชื้อมาแพร่ให้คนใกล้ชิด

-จึงง เจ้าของร้านหมูทอดเจ๊จิง ชื่อดังในกทม. ไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประกาศว่า ตนเองและลูกชายคนเล็กติดเชื้อโควิด-19 และกำลังดำเนินการเข้ารับการรักษา

ประเด็นข่าว

-คณะทำงานรรมว.มหาดไทย ติดเชื้อโควิด 1 ราย ประกาศปิดสำนักงานเลขานุการรรมว.มหาดไทย และ ห้องทำงานรรมว.มหาดไทย จนกว่าจะทราบผลการตรวจขรก.กลุ่มเสี่ยงสูง

-รพ.ศรีสะเกษ พบผู้ป่วยโควิดไม่แจ้งรายละเอียดกับทีมแพทย์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการรักษา ต้องกักตัวบุคลากร กับญาติ 50 ราย

3. เปลี่ยนไหมเส้นผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า)

-เพจเฟซบุ๊กของสื่อออนไลน์ท้องถิ่นหลายเพจ เผยแพร่ไหมเส้นผู้ป่วยรายที่ 325 เพศชาย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงาน ระบุว่า เดินทางไปที่โต๊ะบอลในชอยก้านัน เขตเทศบาลนครอุดรธานี ทำให้มีวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก ล่าสุด สสจ.อุดรธานี ได้เปลี่ยนไหมเส้น เป็นเดินทางไป “ร้านขายของชำ” ในชอยก้านันแทน ทั้งนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็น ตั้งข้อสงสัยจำนวนมาก

4. หมู่มฆ่าตัวตายเหตุเครียดกลัวติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-นายอาทิตย์ อายุ 33ปี ผูกคอกเสียชีวิตภายในบ้านพัก ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ญาติระบุว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้นำถังแก๊สไปรถควั่นในรถ แรงอัดของแก๊สเกิดระเบิดเสียงดังสนั่น สภาพรถพังเสียหาย ซึ่งในขณะนั้นผู้ตายยังไม่เสียชีวิต จึงเดินออกมาจากรถ แล้วไปผูกคอกตนเองในห้องน้ำจนเสียชีวิต สาเหตุคาดมาจากเรื่องงานที่เครียดสะสม รวมทั้งไปตรวจสุขภาพด้วยโรคประจำตัว หลังจากกลับมาพักที่บ้านว่า เกรงจะติดโควิด-19 จนเกิดความเครียด พบจดหมายลาตายในรถ สันนิษฐานว่า เป็นสาเหตุให้ผู้ตายฆ่าตัวตายจากที่กลัวติดโควิด-19

5. เซฟวอนรัฐทบทวนไม่ให้นักทานในร้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-เซฟตัน ธิติภูษิต ทัศนาศจร เซฟชื่อดังของไทย เจ้าของร้านอาหารฤดู วอนรัฐทบทวน ซีไม่ให้นักทาน ร้านอาหาร 90% ต้องปิด ถ้าม จะเอาอะไรกิน มีแผนชดเชยหรือไม่

6. ประชาชนหมดความเชื่อมั่นแอปหมอชนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.) เว็บไซต์(ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus)

-หนึ่งในอดีตทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” สะท้อนปัญหา ป่วยให้แอปฯ หมดอายุ รัฐไม่มีการพัฒนา การแจ้งเตือนไม่ตรงกับความเป็นจริง คนเสื่อมศรัทธา ขึ้นสี่เหลี่ยมตลอด ทั้งที่มีการระบาดอย่างหนัก หลายคนตั้งคำถามเมื่อมีการเตรียมของบเพิ่ม เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการใช้งาน แม้กรมควบคุมโรคยังสามารถใช้แอปฯ นี้ได้อยู่ แต่ผมไม่เชื่อว่า กรมควบคุมโรคใช้ด้วยซ้ำ แม้มันไม่เตือนที่เครื่อง แต่ว่าที่เซิร์ฟเวอร์เขามีข้อมูลว่าตัวเองไปใกล้ชิดกับใครมาบ้าง แต่ว่าการที่จะไปตามตัวคนที่เราเรียกว่าตัวสีส้ม มันไม่รู้จะตามตัวยังไง เพราะเราไม่ได้ไปแจ้งเขาว่าเป็นตัวสีส้ม เลยไม่มีประโยชน์ กรมควบคุมโรคก็ไม่ได้ใช้ ประชาชนก็ไม่ได้ใช้

-รรมว.ดีอีเอส วอนประชาชนมั่นใจใช้งานแอปหมอชนะ ย้ำการอัปเดตเวอร์ชันใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย เชิญชวนเข้าไปดาวน์โหลดได้ทั้งจาก App Store ของค่ายแอปเปิล และ Play Store สำหรับมีโอทีระบบแอนดรอยด์

7. ความเห็นของแพทย์ต่อฝ่ายความมั่นคง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์(themomentum)

-นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขจะทำงานได้ดี หากไม่มีฝ่ายความมั่นคงมาแทรกแซง รัฐบาลคงไม่อยากให้เอกชนเข้ามา มีบทบาทที่จะเป็นผู้ซื้อและผู้จัดการวัคซีน เป็นการแย่งชิงรัฐบาล อีกประเด็นคือ การจัดซื้อวัคซีน นั้น บริษัทผู้ผลิตทุกรายที่ทั่วโลก สะดวกที่ขายให้รัฐมากกว่า เพราะเป็นผู้นำไปฉีดให้ประชาชน ระบุว่า ได้คุยกับหมอพร.แห่งหนึ่ง บอกว่า ไม่มียาพาวิพิราเวียร์ในคลังยาแม้แต่หนึ่งเม็ด ต้องให้ข้อมูลเอกชนเรย์ของผู้ป่วยทำเป็นรายงานส่งไป เพื่อขอเบิกจ่ายยากับรพ.ที่เป็นศูนย์กลางเพียงเท่านั้น บางครั้งรอถึง 24 ชั่วโมง แต่ผู้ป่วยปอดบวมไปแล้ว

8. สิทธิบัตรยาเม็ดพาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ)

-กรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้แจงคำขอสิทธิบัตรยา "พาวิพิราเวียร์" เผยฉบับแรกเกี่ยวกับโครงสร้างสารออกฤทธิ์ หลักของยา หมดอายุความคุ้มครองไปแล้ว ใครก็นำสูตรไปพัฒนายาต่อได้ ส่วนอีกฉบับที่ขอจดยาเม็ดในไทย แจ้งผลตรวจสอบแล้ว ไม่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ผู้ขอมีเวลา แจงถึง 30 ส.ค.นี้ หากไม่มา ถือว่าทิ้งคำขอ

9. แท็กซี่ขอฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ)

-นายกสมาคมเครือข่ายแท็กซี่ไทย ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้พิจารณากลุ่มบุคคลที่ให้บริการรถสาธารณะประมาณ 1,000คน เช่น วินจยย. คนขับรถตู้ รถเมล์ แท็กซี่ เป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง ต้องทำงานใกล้ชิดผู้ที่มาใช้บริการ

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า,) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ,แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, มติชน, สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 3,mcot, mthai,Thaipbs,ไทยรัฐTV)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. ตรวจสอบความพร้อมศูนย์แรกรับและส่งต่อเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอเตียง ณ อาคารกีฬาเนมิบุตร กรมพลศึกษา สำหรับรองรับผู้ป่วยตกค้างอยู่บ้าน เปิดศูนย์วันแรก 30 เม.ย. รองรับ 200 เตียง เมื่อมาถึงจะมีการซักประวัติคัดกรองอาการ หากเป็นสีเขียวจะส่งต่อรพ.สนามหรือ ฮอสปิเทล สีเหลืองหรือสีแดงจะส่งไปยัง รพ.ที่ดูแลตามระดับอาการได้ หากยังหาเตียงไม่ได้ก็จะรับไว้ดูแลที่นี้ ผู้ป่วยโค

ประเด็นข่าว

วิตกกังวลที่ยังไม่มีเตียง หรือยังไม่มีโรงพยาบาลไปรับ ติดต่อที่ศูนย์นี้ โทร 02-079-1000 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอไอเอสมาตั้งคอลเซ็นเตอร์ 40 คู่สาย ส่วนภายหลังสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้หมดแล้ว จะปรับทั้งศูนย์แกร็บฯ และรพ.สนามทั่วประเทศเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง NBT,Thaipbs,TNN)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย น.ส.ทัศนีย์ บุญทอง นายกสภการพยาบาล ในฐานะประธานสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ร่วมกันแถลงข่าวสมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจสู้ภัยโควิด 19 โดยผนึกกำลัง 11 สภาวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาโควิด หากได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายวิชาชีพต่างๆ ที่มีสมาชิกมากกว่า 5 แสนคน เชื่อว่าการฉีดวัคซีนให้กับคนไทยจำนวนมากจะเป็นไปตามเป้าหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์, สวท., ไอเอ็นเอ็น,สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 7,9,NBT, mcot,Thaipbs, thaigov, thailandplus,isranews, tnnthailand)

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงข่าว สถานการณ์โควิดระลอกเม.ย. พบผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักหรือรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ใกล้เคียงศักยภาพระบบบริการการแพทย์ที่รองรับ สถานการณ์การครองเตียงของกทม.และปริมณฑล ห้องความดันลบ ทั้งหมด 344 เตียง ครองเตียง 273 เตียง เหลือว่าง 71 เตียง และห้องความดันลบดัดแปลง ทั้งหมด 576 เตียง ครองเตียง 494 เตียง เหลือว่าง 82 เตียง ซึ่งเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยหนัก มีอัตราการครองเตียงกว่า 80% ขณะนี้กำลังเพิ่มจำนวนห้องไอซียูรวม เพื่อรองรับผู้ป่วยหนักเพิ่มเติม ขณะนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 786 ราย โดยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 230 ราย ขอประชาชนร่วมมือสวมหน้ากาก 100 % หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่สัมผัสใกล้ชิด หลีกเลี่ยงที่มีผู้คนแออัด และอากาศปิด เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ฉีดสะสมแล้ว 1,344,646 โดส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เติลนิวส์, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, สยามรัฐ, ข่าวสด,ทีวีช่อง 7,9,NBT,Thaipbs, mcot, thansettakij, prachachart, thailandplus, thaigov,js100, thaipbs)

-นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ แถลงว่า การฉีดวัคซีนในขณะนี้เป็นการฉีดในภาวะฉุกเฉิน และยังคงต้องมุ่งหน้าต่อไป เพราะมีประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรค ขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณร้อยละ 1.7 ของประชากร โดยวัคซีนที่ใช้ในการฉีด มีทั้งซิโนแวค และแอสตราเซนเนกา ซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ทั้งการรับวัคซีนในเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ขณะเดียวกัน ปัญหาเชื้อกลายพันธุ์ยังไม่ผลกับวัคซีนทั้ง 2 ยี่ห้อ แม้ว่าเทียบกับไวรัสตัวเดิมที่ป้องกันได้ร้อยละ 80 แต่ก็ต้องถือว่าวัคซีน ทั้งซิโนแวค และแอสตราเซนเนกา ยังมีผลในการป้องกันโรคได้ดี เพราะหากไม่รับวัคซีน ติดเชื้ออาการรุนแรง 1 คน ต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล ทั้งยา เวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลจำนวนมาก

-กรณีพระสงฆ์สวมชุด PPE ในการสวดศพ ไม่มีจำเป็นและไม่สมเหตุผล ถ้าเป็นศพที่เสียชีวิตจากโควิด รพ. ป้องกันด้วยซิปล็อกถึง 3 ชั้น ราคาน้ำยาฆ่าเชื้อ และโลงอีก 1 ชั้น ท่วงสภาพจิตใจญาติบอบซ้ำ สวดได้แค่ลดวัน จึงจะสมเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ เตรียมเชิญสำนักพุทธฯ ทำความเข้าใจ เพื่อให้หลักศาสนากับทางการแพทย์สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สวท., ไอเอ็นเอ็น)

-กรมอนามัย ได้เร่งให้ทุกศูนย์อนามัยในสังกัดที่มีสถานพยาบาลให้บริการ เตรียมจัดทำหอพักผู้ป่วยโควิด 19 ช่วยรับผู้ป่วยอาการไม่หนักเข้าพักฟื้น เพื่อแบ่งเบาภาระรพศ. รพท. นำร่องศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-สสจ.ขอนแก่น ยืนยันเปิดจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชน 1 พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)

-กรณีผู้ป่วยชายไทย อายุ 45 ปี มีประวัติมาขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.ศิริราช แต่ไม่ได้รับการตรวจ ต่อมาเสียชีวิต รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามานิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช แถลงเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้นำมาปรับระบบการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้น ป้องกันความสูญเสียในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

-สปสข.ย้ารพ.ห้ามเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยในทุกสิทธิไม่ว่าจะเป็นกรณีสงสัยว่าติดเชื้อ หรือกรณีที่ติดเชื้อแล้ว และไม่มีคำว่าเรียกเก็บส่วนที่เกินจากรัฐบาลจ่ายให้ เพราะรัฐบาลจ่ายให้ครอบคลุมทุกกรณีแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ทุกฉบับ) เว็บไซต์ (ผจก.,ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์,sanook,kapook, thebangkokinsight, 77kaoded, mthai, isranews, thaigov, mangozero, innnews, thaipbs, siampost,efinancethai, businesstoday, thestandard)

- ศบค.มีมติยกระดับมาตรการปรับพื้นที่ 6 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคสสถานห้ามนั่งทานอาหารในร้าน แต่อนุญาตให้ซื้อกลับบ้านได้ โดยให้ร้านอาหารเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม ห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวกันเกิน 20 คน ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดได้เวลา 04.00 น. ถึง 23.00 น. เท่านั้น พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด (สีแดง) ห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวกันเกิน 20 คน งดจำหน่ายและดื่มสุรา บริโภคอาหารในร้านได้ไม่เกิน 21.00น. ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดได้เวลา 04.00 น. ถึง 23.00 น. / พื้นที่ควบคุม 26 จังหวัด (สีส้ม) ให้บริโภคในร้านไม่เกิน 23.00น. งดจำหน่ายและดื่มสุรา ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังมีมติปรับระดับการกักตัวให้กลับมากักตัว 14 วัน เหมือนเดิมในทุกประเภท ไม่ให้ออกนอกห้องพัก ตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง มีผลตั้งแต่ 00.00 น. วันที่ 1 พ.ค. 2564 นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาดำเนินการ Work From Home มาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคล

-ราชกิจจานุเบกษา เผยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 22 ยกเว้นมาตรการควบคุมสถานการณ์การระบาดโควิด-

ประเด็นข่าว

- 19 ออก 6 ข้อกำหนดสกัดโควิด-19 ต้องสวมหน้ากากออกนอกเคหสถาน ยกเว้นระดับ 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน ร้านอาหารให้ช็อกกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น เริ่ม 1 พ.ค. ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ผ่อนคลาย ไม่ค่อยระวังป้องกันตัว
- ศบค.มท. แจงรายชื่อ 12 จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน ช่วงเวลาระหว่าง 21.00 - 04.00น. ได้แก่ ตรัง นนทบุรี ปังกาฬบรูณาณี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ยะลา นครนายก ชัยนาท นครปฐม
 - นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
 - พรรคพลังประชาชน เปิด "ศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 หรือ Call center ศปช.พปชร." 30 คู่สาย ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-21.00น. หรือ ขอความช่วยเหลือ Inbox มาในเพจของพรรค
 - สธช.เปิดศูนย์ 191 รับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1,200 คู่สาย ตลอด 24 ชม. เมื่อผู้ป่วยโทรมา จนท.จะสอบถามข้อมูลผู้แจ้งจากชุดคำถามที่กรมควบคุมโรคกำหนด บันทึกข้อมูลลงระบบ GBDi จากนั้นระบบจะแจ้งไปยังศูนย์ 1668 และ 1669 ของกระทรวงสาธารณสุขทันที
 - ก.ต่างประเทศ กองทัพอากาศไทย และก.กลาโหม ส่งถึงออกซิเจนเย็นช่วยเหลืออินเดีย เผชิญวิกฤตโควิด 19 ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์
 - ซิลลิค ฟาร์มา และโมเดอร์นา อิงค์ ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นากับ ออย.เรียบริ้อยแล้ว เพื่อให้ได้การอนุมัติทะเบียนโดยเร็ว ก่อนที่จะดำเนินการนำเข้าและกระจายวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นา และเมื่อได้รับการอนุมัติทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จะประสานกับอภ.เพื่อที่จะจัดหาและกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทั้งประเทศอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้
 - ผู้ว่าฯ นครพนม เชิญชวนประชาชนมาร่วมส่งกำลังใจให้กับนักรบเสื้อกาวน์ และทุก ๆ ฝ่ายคัดสถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววัน
 - ไอซ์ ณพัชรินทร์ ลูกสาว ของ อาคม ปรีดากุล หรือ น้าคอม นักแสดงตลกชื่อดังของไทย ซึ่งเข้ารับการรักษาโควิด-19 ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของพ่อระบุว่า ตอนนี้อาการคุณพ่ออยู่ในภาวะโคมา อวัยวะหลายอย่างล้มเหลว รวมถึงการทำงานของร่างกาย โดยเฉพาะซีพจรกับความดัน ร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
 - นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลจัดหาวัคซีนได้ 65 ล้านโดส เหลือวัคซีนทางเลือก 35 ล้านโดส ที่ต้องเร่งจัดหา โดยรัฐบาลจะจัดหาเองทั้งหมดและเอกชนไม่ต้องควักเงินจ่าย รัฐบาลยืนยันจัดสรร งบประมาณไว้แล้ว ทั้งนี้ เอกชนอาจไม่สามารถดำเนินการจัดหาเองได้เพราะวัคซีนถูกจองจากประเทศทั่วโลก จึงเป็นเรื่องยากที่เอกชนจะจัดหาวัคซีนและถ้าจัดหาได้ก็เร็วสุดปลายปี 64 หรือต้นปี 65 ขณะที่รัฐบาลได้เจรจาล่วงหน้าแล้ว โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อขอซื้อ วัคซีนเพิ่ม ซึ่งจะขอซื้อให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดที่วางไว้เพื่อให้การฉีดวัคซีนให้ประชาชนเร็วขึ้น ส่วนบริษัทเอกชนที่แจ้งความประสงค์ขอซื้อวัคซีนมาที่หอการค้าไทย จะรวบรวมข้อมูลส่งให้ภาครัฐเป็นข้อมูลดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อความเหมาะสมต่อไป
 - กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ เปิดรพ.สนามของแต่ละเหล่าทัพ โดยกองทัพบกมี 9 แห่ง กองทัพเรือมี 3 แห่ง และ กองทัพอากาศ 2 แห่ง
 - แพทย์โรคปอดเตือนคนสูบบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงติดโควิดมากกว่า 14 เท่า ปอดไร้ภูมิติดเชื้อง่าย

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

รณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (thailandplus)

-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติ 2564 ในหัวข้อ “สุขภาพดี วิถีใหม่ ภัยทำงาน” เพื่อให้ประชาชนในกลุ่มวัยทำงานของไทยมีสุขภาพกายใจที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในการดำเนินชีวิตในแบบวิถีใหม่ เชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ เริ่มเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค โดยมีการเสวนาเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญ “การดูแลสุขภาพคนทำงานแบบองค์รวม” ธรรมะเฮฮากับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต การพูดสร้างแรงบันดาลใจ “เติมพลังใจ ภัยทำงาน” โดยดีเจพี่อ้อย คุณณภาพร ไตรวิทย์วารีกุล การแสดงละครสั้น และการแสดงมินิคอนเสิร์ตขวัญใจวัยทำงาน